



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### “ปทุมวันเกมส์” พร้อมระเบิดศึกยิ่งใหญ่ 21-27 ต.ค.นี้

นายสมลักษณ์ จันทรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 37 “ปทุมวันเกมส์” ที่ห้องคอนเวนชัน บี รร.เซ็นทารา แกรนด์ (เซ็นทรัลเวิลด์) เมื่อวันที่ 13 ต.ค.55 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของวงการกีฬาไทยร่วมกันเป็นที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน อาทิ ดร.ณัฐ อินทรปาน กรรมการโอลิมปิกสากล, ดร.สันติภาพ เตชะวณิช อดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายวรารุช สุมน อดีตเลขาธิการฝ่ายเทคนิคกีฬา กีฬาเอเชียเกมส์ ครั้งที่ 13 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าฯ ปทุมธานี และ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้ง 19 แห่งจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีเหล่าผู้ให้การสนับสนุนและสื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 37 “ปทุมวันเกมส์” จะแข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่ 21-27 ต.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 16 ชนิดกีฬา ซึ่งเหรียญทองทั้งสิ้น 386 เหรียญทอง ประกอบด้วย กรีฑา, ซอฟต์บอล, เซปักตะกร้อ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, หมากกระดาน, ฮอกกี้, แฮนด์บอล, กอล์ฟ และ วายน้ำ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 19 โรงเรียน มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 5,108 คน และเจ้าหน้าที่อีกกว่า 4,000 คน

นายสมลักษณ์ กล่าวว่า ถือเป็นครั้งที่ 6 ที่ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ซึ่งในปีนี้งานมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ทั้งการเตรียมจัดการแข่งขันทั้ง 16 ชนิดกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล, ที่พักซึ่งได้ใช้หอพักนักกีฬาที่ มธ.รังสิต, ระบบขนส่ง และความปลอดภัย ภายใต้งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับจัดการแข่งขันครั้งนี้ 15 ล้านบาท

“ในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเป็น คณะที่ปรึกษาจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน ทำให้การเตรียมงานทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่น และเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ส่วนความคาดหวังในการส่งนักกีฬาแข่งขันกว่า 300 คนนั้นก็ยิ่งเชื่อมั่น ในศักยภาพนักกีฬาที่จะคว้าเหรียญรางวัลได้ตามเป้าหมาย และทำให้โรงเรียนมีชื่อติด 1 ใน 3 อันดับแรกของ ตารางเหรียญรางวัล แต่อย่างไรก็ตามความสำคัญที่สุดคือความต้องการให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้เกิด ความสุข และมีความประทับใจในการเป็นเจ้าภาพของเราตลอดการแข่งขันในวันที่ 21-27 ต.ค.นี้” นายสม ลักษณ์ กล่าว

สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 37 “ปทุมวันเกมส์” จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “สาธิต สามัคคี ไผ่ตงสัมพันธ์ กีฬาสมานฉันท์ ปทุมวันเกมส์” นอกจากจะมีการชิงชัยความเป็นสุดยอดในกีฬาทั้ง 16 ชนิดแล้ว ตลอดการแข่งขันยังได้มีการจัดกิจกรรมออกร้าน โอท็อป (OTOP) จำหน่ายสินค้าราคามิตรภาพให้ สามารถมาเดินซื้อหาควบคู่ไปกับการรับชมการแข่งขันกีฬาที่เร้าใจ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำเว็บไซต์ติดตาม ความเคลื่อนไหวการแข่งขันได้ทาง [www.patumpwgames.com](http://www.patumpwgames.com) หรือทาง [www.facebook.com/patumpwgames2012](http://www.facebook.com/patumpwgames2012)